

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่า, กังวลปัญหาหนี้ยุโรปกดดันสินทรัพย์เสี่ยง

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแกว่งตัวอยู่ในกรอบใกล้เคียงเมื่อวาน แต่มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลง หลังจากความวิตกที่เพิ่มมากขึ้น ต่อปัญหาหนี้ยุโรป ทำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่วงนี้

*ยูโรทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับดอลลาร์และเยน ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่ความปั่นป่วนในตลาดพันธบัตรลูกกลมไปทั่วยุโรป ทำให้เกิดการเรียกร่องให้ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) เข้าแทรกแซงอย่างจริงจังมากขึ้นในตลาด

*ต้นทุนการกู้ยืมของฝรั่งเศสยังคงพุ่งขึ้นเมื่อวานนี้ และการซื้อพันธบัตรอิตาลีและสเปน ของอีซีบี ก็ไม่สามารถทำให้ตลาดเชื่อมั่นได้ ขณะที่ยังมีสัญญาณมากขึ้น ที่บ่งชี้ถึงภาวะตึงตัวในตลาดเงิน โดยธนาคารในยูโรโซน พบว่า จะเป็นเรื่องยากขึ้นที่จะระดมทุนสกุลดอลลาร์

*แต่เยอรมนียังคงคัดค้านการปล่อยให้อีซีบี รับผิดชอบต่อสำคัญมากขึ้น ในการแก้ไขวิกฤติหนี้ แม้นักวิเคราะห์เชื่อว่า ทางเดียวที่จะหยุดการลุกลามของวิกฤติได้ ก็คือการให้อีซีบีดำเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ แบบที่ธนาคารกลางสหรัฐและอังกฤษ ใช้

*นักลงทุนยังจับตาดูว่า ตลาดการเงินจะมีปฏิกิริยาอย่างไร หลังจากมุดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือ ธนาคารเอกชน 12 แห่ง ของเยอรมนี โดยเชื่อว่าธนาคารเหล่านี้ อาจได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางลดลง

*ขณะที่เดียวกัน บริษัทพีทซี เรทติ้งส์ เตือนว่า อาจลดแนวโน้ม"เสถียรภาพ" ของธนาคารสหรัฐลง เนื่องจากการลุกลามของปัญหาในตลาดยุโรป

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.852 บาท

*09.01 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.84/88 จาก 30.80/84 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.83/90 จาก 30.80/82 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 77.04/08 จาก 76.98 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3453/55 จาก 1.3492 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ดอลลาร์/บาท เรายังอยู่ใน range ใกล้ๆเมื่อวาน ยัง underperform เมื่อเทียบกับ ดอลลาร์/เอเชีย ช่วงนี้นักลงทุนก็คงจะดูเรื่องยุโรปเป็นหลัก ก็อาจจะทำให้ตลาดยัง risk off ต่อไป บาทก็ bias ไปในทางอ่อนค่า" ดีลเลอร์ กล่าว
เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบใกล้เคียงวานนี้ แต่มีแนวโน้มไปในทิศทางอ่อนค่า จากกระแสข่าวเชิงลบที่มาจากทางฝั่งยุโรป ทำให้นักลงทุนเน้นหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่วงนี้ โดยมองแนวรับของเงินบาทในวันนี้ ไว้ที่ 30.93 และถัดไปที่ 31.00